



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

การขอเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ให้หน่วยงานดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มีประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผน จึงได้ทำประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายและวิธีการขอเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในกรณีนี้ ขอให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี ดำเนินการตามแบบฟอร์ม ดังนี้

๑. การขอเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณยื่นขอเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปีตามแบบฟอร์ม กง.๕ เสนออธิการบดี โดยแนบสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย ประกาศการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง สัญญาจ้าง ใบสั่งจ้าง หรือเอกสารอื่นที่แสดงสภาพหนี้ประกอบใบกันเงินเหลื่อมปี

๒. การขอเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณยื่นขอเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามแบบฟอร์ม กง.๕ เสนออธิการบดี โดยแนบรายละเอียดความพร้อมการดำเนินการ ดังนี้

- แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความจำเป็นในห้องปฏิบัติการต่างๆ
- รายการครุภัณฑ์ ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะ / หรือตามมาตรฐานครุภัณฑ์
- รายการสิ่งก่อสร้างต้องมีรูปแบบรายการ ราคากลาง BOQ ที่ผ่านการตรวจจากงานพัสดุว่าพร้อมดำเนินการตามระเบียบพัสดุได้ทันที
- แสดงจำนวนงบประมาณที่หน่วยงานประสงค์จะสะสมยอดเงินคงเหลือ

งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จะขยายเวลาเบิกเงินต่อไปได้อีกไม่เกิน ๖ เดือนปฏิทินของปีงบประมาณถัดไป (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๗) และหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเป็นกรณีไป จึงขอให้หน่วยงานที่ประสงค์ขอเงินรายได้ฯ ดำเนินการดังกล่าวและจัดส่งที่

กองนโยบายและแผน ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อจะได้รวบรวมเสนออธิการบดีอนุมัติในภาพรวม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเงินรายได้ (เงินรายได้) ที่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน <http://plan.psr.u.ac.th>

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ อัตราค่าจ้าง ๑๑,๓๑๐ บาท และค่าครองชีพ ๓,๖๙๐ บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (หากมีประสบการณ์ด้านการเงิน และด้านพัสดุจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน **ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ (๒๒ ส.ค.) - ๕ กันยายน ๒๕๕๖** ในวันเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารทีปวิศ- (ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๙๓ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psr.u.ac.th

ขอเชิญชวนสมาชิก สฟง.สมัคร/เสนอชื่อบุคคล ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรพนักงานฯ สนใจติดต่อที่ห้องงานวินัยฯ ชั้น ๒ อาคารที่ปวิช ภายใน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

คณะกรรมการสรรหา ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งนายกสโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสั-- เนื่องจากนายชันแก้ว สมบูรณ์ นายกสโมสรพนักงานฯ ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยคุณสมบัติ/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องมีความเหมาะสมตามระเบียบของสโมสรพนักงานฯ มรพส. คือ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย, มีความสนใจและเห็นความสำคัญของสมาชิกในสโมสร และสามารถอุทิศเวลาแก่ส่วนรวมได้ รวมทั้งเป็นสมาชิกสโมสรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับ และยื่นใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ๑ รูป ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องงานวินัยและนิติการ อาคารที่ปวิช-ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่คณะกรรมการ กำหนดไว้ ๓ หน่วย ได้แก่หน่วยเลือกตั้งส่วนทะเลแก้ว, ส่วนวังจันทร์ และส่วนสนามบิน โดยผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่สมาชิกสโมสรพนักงานฯ ทุกคน

กบค. จัดเสวนา “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ๒ กันยายน สกนั

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดโครงการเสวนา “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารที่ปวิช- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ ไบไม้, ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, ศ.ดร.อานนท์ บุญยะรัตเวช, ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู, ศ.ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา, ศ.ดร.มณีรัตน์ จันทนะพะลิน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จึงขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ครบรอบ ๑ ทศวรรษ สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ข.พ.ค. , ข.พ.ส. (กรณีพิเศษ) เปิดรับสมัคร ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สกสค.จังหวัดพิษณุโลก

เนื่องในโอกาสที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ ๑ ทศวรรษ ประกอบกับ มีมติจากคณะกรรมการ ข.พ.ค. และ ข.พ.ส. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ จึงเป็นโอกาสที่ดีของบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์ จะสมัครสมาชิก ข.พ.ค. และ ข.พ.ส. (กรณีพิเศษ) สำหรับผู้ที่อายุเกิน ๓๕ ปี แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ผู้สมัครอายุเกิน ๓๕ ปี แต่ไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์
(เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า คนละ ๖,๕๐๐ บาท + เงินค่าสมัคร ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท)
- ผู้สมัครอายุเกิน ๕๕ ปี แต่ไม่เกิน ๖๐ ปีนับถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
(เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า คนละ ๘,๕๐๐ บาท + เงินค่าสมัคร ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท)

โดยจะเริ่มเปิดรับสมัคร ข.พ.ค. และ ข.พ.ส. (กรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก หมู่ที่ ๒ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๕๕๙๙ - ๓๐๕๑ - ๒

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชี้อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์